

Vũ Thư giảm nghèo

Tận dụng nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Đảng, Nhà nước cùng với những cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Vũ Thư giảm dần qua các năm, đời sống người dân ngày một nâng lên.



Mô hình nuôi chim bồ câu sinh sản của gia đình ông Phạm Như Lộc, xã Vũ Đoài (Vũ Thư) cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, cũng như các huyện, thành phố trong tỉnh, huyện Vũ Thư được tiếp nhận nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo của

Đảng, Nhà nước như: hỗ trợ về giáo dục - đào tạo, hỗ trợ tiền điện, bảo hiểm y tế, hỗ trợ về nhà ở, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo và hỗ trợ vay tín dụng ưu đãi..., trong đó chính sách hỗ trợ

dạy nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ vay tín dụng ưu đãi mang lại hiệu quả rõ nét. Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo huyện, trong hai năm 2016, 2017, từ nguồn

vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, toàn huyện có 742 hộ nghèo vay vốn trên 25 tỷ đồng; 3.865 hộ cận nghèo với số tiền trên 118 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2018, toàn huyện có 338 hộ nghèo vay trên 12 tỷ đồng và 484 hộ cận nghèo vay trên 15 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Toàn bộ số vốn từ chương trình giảm nghèo quốc gia được dùng cho vay hỗ trợ các dự án nhỏ cho hộ, nhóm hộ gia đình để tập trung vào phát triển chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, dạy nghề nhằm tạo việc làm ổn định cho người lao động. Tận dụng nguồn vốn này, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã sử dụng vốn đúng mục đích trong phát triển kinh tế, từ đó vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Điển hình là gia đình ông Phạm Như Lộc ở thôn 10, xã Vũ Đoài. Trước năm 2016, do không có vốn nên gia đình chỉ nuôi từ 5 - 10 đôi chim bồ câu

sinh sản. Từ khi được vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình ông đã đầu tư nuôi 50 đôi chim bồ câu sinh sản, trừ chi phí mỗi tháng mang lại gần 3 triệu đồng, giúp gia đình có cuộc sống ổn định.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, một trong những yếu tố quan trọng để Vũ Thư thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong nhiều năm qua đó là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện, từ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được các địa phương thực hiện công khai, dân chủ ngay tại các thôn, khu dân cư dưới sự giám sát chặt chẽ của ban chỉ đạo giảm nghèo của địa phương đến việc sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ đúng mục đích. Đối với nguồn vốn vay, khi có các cơ chế, chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các cấp, các ngành đã tích cực phối hợp với các địa phương tập trung rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn theo nhu cầu thực tế cần hỗ trợ, từ đó Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo huyện phân bổ nguồn vốn cho phù hợp; đồng thời, mở các lớp tập huấn, hướng dẫn chăm sóc cây trồng, vật nuôi, dạy nghề để các hộ có kiến thức trong phát

triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, ngoài nguồn ngân sách từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các đoàn thể trong huyện (hội liên hiệp phụ nữ, hội nông dân, hội người cao tuổi...) cũng bố trí nguồn kinh phí của mình để hỗ trợ hội viên vay phát triển kinh tế. Theo thống kê, bình quân mỗi năm các đoàn thể trong huyện hỗ trợ hội viên vay vốn từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng để phát triển kinh tế. Riêng quỹ vì người nghèo do Ủy ban MTTQ huyện quản lý trong hai năm 2016, 2017 đã ủng hộ 34 hộ nghèo số tiền 510 triệu đồng để phát triển kinh tế và ủng hộ xây dựng 8 ngôi nhà mới với tổng số tiền 720 triệu đồng.

Nhờ biết tận dụng lợi thế từ các chương trình hỗ trợ giảm nghèo và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, các địa phương, công tác giảm nghèo của huyện Vũ Thư đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần qua từng năm: năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 8,07%, hộ cận nghèo 4,1%; năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,6%, hộ cận nghèo còn 2,94%, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

NGUYỄN CƯỜNG

Nhiều tổ chức tài chính đánh giá cao Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Hiệp hội Tín dụng nông nghiệp và nông thôn châu Á Thái Bình Dương (APRACA) với 69 tổ chức thành viên tại 21 nước trong khu vực đã nhóm họp tại Hà Nội để chia sẻ những kinh nghiệm, thông lệ tốt nhất về tài chính nông nghiệp, nông thôn dành cho người nghèo.

Tại hội thảo, đại diện nhiều tổ chức tài chính trên thế giới đã đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam từ mức rất cao, 58%, vào năm 1993 hiện đã giảm xuống 6,7%. Chính điều này mà Việt Nam được quốc tế công nhận là quốc gia sớm thực hiện thành công mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về phát triển bền vững, về xóa đói giảm nghèo và phát triển con người. Để làm nên thành tích này, tín dụng cho người nghèo, vai trò của chính sách được coi là trụ cột, công cụ chính.

Trong hơn 15 năm qua, nguồn vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp hơn 31 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, thu hút và tạo việc làm cho gần 3,4 triệu lao động; xây dựng trên 9,7 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Các mô hình tổ, đội vay vốn đang được triển khai rộng khắp cũng là mô hình được nhiều nước trên thế giới học tập, tham khảo. Tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách xã hội hiện đã lên tới gần 183.000 tỷ đồng, tương đương hơn 8 tỷ USD.

Cần tạo điều kiện phát triển kinh tế biển



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Theo Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), mức tăng trưởng kinh tế biển tuy khá cao nhưng mới tương đương nhịp tăng trưởng chung của nền kinh tế, chưa xứng với tiềm năng.

Viện Chiến lược phát triển cho biết, chỉ số giá trị gia tăng của kinh tế biển của Việt Nam hiện mới chỉ đạt khoảng 3,6 triệu USD/km bờ biển (tương đương hơn 80 tỷ đồng/km), thấp hơn mức bình quân của thế giới là khoảng 4 triệu USD/km bờ biển.

Ngoài ra, tổng sản phẩm của 28 tỉnh, thành phố ven biển tăng bình quân 7,5%/năm, con số này của cả nước là 6%/năm. Tính bền vững trong khai thác còn thấp, hạ tầng kinh tế biển còn thiếu đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực kinh tế biển còn hạn chế.

Viện Chiến lược phát triển kiến nghị cần xác định rõ phát triển kinh tế biển là hướng đột phá; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, hoàn thiện môi trường pháp luật, tăng cường đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi cho ngư dân và các thành phần kinh tế khai thác, sản xuất trên biển.

THU HIỀN

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TÂY TIẾN Chất lượng làm nên thương hiệu

Mặc dù quy mô hoạt động không lớn, nguồn vốn huy động chỉ đạt hơn 51 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 41 tỷ đồng nhưng trên địa bàn huyện Tiên Hải, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Tây Tiến lại luôn được đánh giá là một trong những đơn vị hoạt động đạt hiệu quả cao, là địa chỉ tin cậy của nhân dân địa phương.



Cán bộ Quỹ Tín dụng nhân dân Tây Tiến kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn của gia đình ông Cao Văn Điển (thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến).

PHỤ NỮ ĐỒNG ĐỘI

Giúp nhau vượt khó làm giàu

Với việc lựa chọn công trình, phần việc cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Đông Động (Đông Hưng) đã có nhiều cách làm hay, nhiều hoạt động hiệu quả giúp nhiều chị em khó khăn vươn lên thoát nghèo, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc và xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Hội LHPN xã Đông Động đã làm tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, biểu dương gương tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu làm theo gương Bác. 2 năm qua, Hội đã tổ chức 4 hội nghị, chỉ đạo 9 chi hội tổ chức 23 buổi nói chuyện chuyên đề về

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thu hút trên 300 lượt hội viên, phụ nữ tham gia. Để việc học và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Hội đã phát động phong trào thi đua "Làm theo lời Bác, phụ nữ Đông Động thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Hội thành lập các câu lạc bộ phụ nữ 4 phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", tổ chức cho chị em giao lưu vào các kỳ sinh hoạt để chị em nhận thức, hiểu rõ hơn về 4 phẩm chất đồng thời nâng cao trình độ, năng lực của phụ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Động cho biết: Trong 2 năm qua, Hội đã quyền góp tặng tiền và hỗ trợ gạo đột xuất cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo trị giá 20 triệu đồng, 410kg gạo, hỗ trợ 115 ngày công, tặng 5 thẻ BHYT và 320 con gà giống; duy trì 2 hộ gạo tình thương tặng 2 phụ nữ thôn Phú Điền vận động chị em ủng hộ 12 triệu đồng và 79 ngày công xây dựng mái ấm tình thương tặng gia đình chị Nguyễn Thị Hạt có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Chi hội Phụ nữ thôn Lam Điền tổ chức gặt lúa giúp các gia đình chính sách, phụ nữ đơn thân. Chị Nguyễn Thị Hạt, thôn Phú Điền cho biết: Nhờ có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hội, mô

ước được ở trong ngôi nhà kiên cố, kang trang của gia đình tôi đã thành hiện thực, chăm dứt chuỗi ngày thấp thỏm lo âu vì sợ nhà có thể sập bất cứ lúc nào.

Để giúp hội viên có kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, 2 năm qua, Hội LHPN xã Đông Động phối hợp với các đơn vị mở gần 10 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 500 hội viên. Có vốn và kiến thức, nhiều gia đình hội viên đã mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, tích tụ ruộng đất sản xuất lúa chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người của xã lên trên 30 triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình chị Phạm Thị Công, thôn Phú Điền thuê, mượn 17 mẫu ruộng của các gia đình đưa cơ giới hóa vào các khâu, cấy giống lúa chất lượng cao, thu 250 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho một số chị em khó khăn trong xã. Chị Công chia sẻ: Từ những kiến thức được học từ các lớp tập huấn do Hội

thành viên được vay vốn từ Quỹ đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Ông Cao Văn Điển (thôn Nguyệt Lũ, xã Tây Tiến), chủ cơ sở mộc Điển Mai tâm sự: Nguồn vốn của Quỹ TDND Tây Tiến không chỉ giúp duy trì sản xuất mà còn tạo điều kiện cho gia đình tôi đầu tư mua sắm được nhiều máy móc, thiết bị phục vụ làm nghề như máy huỳnh, máy cưa, máy xê, máy đục, máy bào, máy tiện... Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình tôi thu lãi hơn 100 triệu đồng, vì thế đời sống của gia đình cũng ngày một nâng cao hơn.

Không chỉ tạo dựng thương hiệu từ việc thực hiện có hiệu quả công tác huy động vốn và cho vay, Quỹ TDND Tây Tiến còn chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ, thường xuyên cử cán bộ đi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; đầu tư mua sắm, lắp đặt hệ thống camera an ninh tại trụ sở chính và phòng giao dịch. Bên cạnh đó, Quỹ còn quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội như tặng quà thiếu niên, nhi đồng dịp Tết Trung thu, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ...

MINH HƯƠNG

ĐẾN NGÀY 31/7/2018

- Tổng nguồn vốn hoạt động của Quỹ đạt 54,995 tỷ đồng, tăng 15,69% so với thời điểm 31/12/2017; trong đó, nguồn vốn huy động đạt 51,436 tỷ đồng, tăng 16,8% so với thời điểm 31/12/2017;
- Tổng dư nợ cho vay đạt 41,33 tỷ đồng với 654 khách hàng đang vay vốn, tăng 4,88% so với thời điểm 31/12/2017; trong đó, cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 31,55%, cho vay kinh doanh dịch vụ ngành nghề chiếm 24,85%, cho vay sinh hoạt đời sống chiếm 43,6%;
- Doanh số cho vay đạt 5,445 tỷ đồng với 524 lượt khách hàng được vay vốn;
- Doanh số thu nợ đạt 6,325 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,18% tổng dư nợ.

LHPN xã tổ chức, tôi đã mạnh dạn thuê lại ruộng của một số gia đình cấy không hiệu quả đầu tư cấy giống lúa BC15 theo hợp đồng của doanh nghiệp. Mỗi vụ, ngoài nhân công của gia đình tôi còn thuê 90 công lao động, mỗi công 180.000 đồng/ngày.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Làm theo lời Bác, phụ nữ Đông Động thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững", đến nay, Hội LHPN xã Đông Động duy trì hiệu quả 9 tổ tiết kiệm ở 5 chi hội với trên 300 hội viên tham gia, tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng cho nhau vay không lấy lãi đầu tư phát triển kinh tế gia đình, nuôi con ăn học. Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội đã triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm tới các chi hội, tặng 45 con lợn nhựa cho các chi hội. Tiến tiết kiệm được sẽ trích mua bảo hiểm và hỗ trợ bằng tiền mặt cho hội viên khó khăn.

Xác định học và làm theo gương Bác là việc

làm thường xuyên, liên tục, cụ thể, Hội LHPN xã Đông Động đã lựa chọn và tuyên truyền, vận động hội viên tự giác thực hiện cuộc vận động "5 không, 3 sạch" bằng các mô hình đoàn đường tự quản, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, tham gia tổng vệ sinh môi trường và ngày

24 hàng tháng. Trong hai năm, Hội đã tổ chức 11 đợt vệ sinh môi trường ở đoạn đường tự quản, 12 đợt thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài cánh đồng, thu hút trên 400 lượt chị em, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường, đưa xã về đích nông thôn mới đúng lộ trình.

Học và làm theo gương Bác từ những điều giản dị, năm 2018, Hội LHPN xã Đông Động được UBND tỉnh tặng bằng khen. Đây là sự ghi nhận, cũng là động lực để phụ nữ Đông Động tiếp tục giúp nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.



Phụ nữ Đông Động tham gia vệ sinh đồng ruộng.